
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
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วนัท่ี  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 
รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
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นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
วิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
แดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
สุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
วิทยา  มณี 
เจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
ฉตัรชยั ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
สุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม 
- ไม่มี                                                                                                                     

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นางภทัธณี ยงัช่วย หวัหนา้สาํนกัปลดั                  ภทัธณี ยงัช่วย 
2. นายประกอบ  ทองเส็ม เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส ผอ.ศูนยป่์าไมต้รัง ประกอบ  ทองเส็ม 
3. นางวาสนา  จิตรชูช่ืน ตวัแทน หจก.ศรีพธุศิลาทอง                วาสนา  จิตรชูช่ืน                             

เร่ิมประชุมเวลา  10.30 น. 
              เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว   สมยัสามญั สมยัท่ี 2 
ประจาํปี พ.ศ. 2562  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานสภาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์ 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   งดออกเสียง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ เร่ืองแจง้การลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ดว้ยนาย   

ทวีพร มีสุข ส .อบต.หมู่ท่ี  5 ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ส .อบต.หมู่ท่ี  5 และ
นายอาํเภอหว้ยยอดไดรั้บทราบการลาออกของนายทวีพร มีสุข เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
จึงแจง้มายงัสมาชิกฯ ทุกท่านเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1 เร่ืองการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 -รายการท่ี 1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) เป็นค่าจดัซ้ืออุปกรณ์
อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จาํนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท 
จาํนวน 1,400 บาท โดยโอนลดจากหมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์สํานักงาน 
(แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) รายการตูเ้หลก็บานเล่ือนทึบพร้อม
ขารอง เงินเหลือจ่าย จาํนวนเงิน 1,400 บาท (โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561) ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ .ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ .ศ. 2543 ข้อ 47 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทาํให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอาํนาจอนุมติัของ
สภาทอ้งถ่ิน 

 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายบา้งหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติ
ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดว้ยคะแนน
เสียง 12 เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
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 รายการท่ี 2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑ์
สาํนกังาน (แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) โครงการจดัซ้ือซุม้เฉลิม
พระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ ง รัชกาลท่ี 10 จาํนวน 2 ชุด ๆละ 85,000 บาท เป็นเงิน 
170,000 บาท (รายละเอียดตามบญัชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯลฯ ) โดยเงินลด
จากหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค (แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) โครงการขดุลอกคลองห้วยนา หมู่ท่ี 2 (เงินเหลือ
จ่าย) จาํนวนเงิน 117,536 บาท และโอนลดจากหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก(แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 
จาํนวน 52,464 บาท รวมโอนลด 170,000 บาท 
ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2543 ขอ้ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทาํ
ให้ลกัษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้ งจายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายบา้งหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติ
ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดว้ยคะแนนเสียง 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
4.2 เร่ืองขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีป่าไมเ้พื่อเป็นเสน้ทางขนหิน (แร่) ตามพระราชบญัญติั 
ป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 ของ หจก.ศรีพธุศิลาทอง 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน สาํหรับในเร่ืองน้ีนั้น วนัน้ีไดมี้คุณประกอบ ทองเส็ม เจา้ 
พนักงานป่าไมอ้าวุโส ผูอ้าํนวยการศูนยป่์าไมต้รัง ไดม้าเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวดว้ย ซ่ึงเร่ืองเดิมนั้นคือเน่ืองดว้ยสาํนกัจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี  12 (นครศรีธรรมราช) แจ้งให้ หจก .ศรีพุธศิลาทอง ดําเนินการตาม
พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 กล่าวคือในกรณีท่ีผูป้ระกอบการอยู่ใน
ระหว่างคาํขอประทานบตัรฉบบัใหม่ จาํตอ้งขนยา้ยหินจากบริเวณเขตป่าไมล้งมา
ไวบ้ริเวณโรงโม่หินเพื่อจดัเก็บ ใหผ้า่นความเห็นชอบจากสภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ขอเชิญคุณประกอบ ช้ีแจงรายละเอียด 

นายประกอบ ทองเส็ม เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน สาํหรับในเร่ืองการขออนุญาตขน
(เจา้หนา้ท่ีป่าไมอ้าวโุส) ยา้ยหินจากพื้นท่ีป่าไมล้งมาจดัเกบ็นั้น เร่ืองเดิมคือประทานบตัร ของ หจก.ศรีพธุ 

ศิลาทอง ไดห้มดอนุญาตเม่ือเดือนมีนาคม 2562 และตอนน้ีอยู่ในระหว่างการขอ
ประทานบตัรฉบบัใหม่ และทางหจก. ศรีพธุศิลาทองมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขนยา้ย 
 
 

                /หิน... 



-4- 
 

หิน ซ่ึงเป็นหินเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงในการขนยา้ยหินลงมานั้นตอ้งผา่นเขตพื้นท่ีป่าไม ้
ต้องผ่ านความ เห็ นชอบจากสภาองค์ก ารบ ริห ารส่ วนตําบล ก่อน  ตาม
พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ประกอบกบักฎกระทรวง การขออนุญาต
ทาํประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ในหมวด 1 การขออนุญาตขอ้ 5 การขออนุญาต
ทาํประโยชน์ในเขตป่า ตอ้งมีวตัถุประสงคอ์ย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี (1) เพื่อ
การสาํรวจแร่ การทาํเหมืองแร่ การขดุหาแร่รายยอ่ยและการร่อนแร่ การสร้างทาง
ขนแร่ออกจากพื้นท่ีประทานบตัร หรือกิจการอนัเก่ียวเน่ืองกบัการทาํเหมืองแร่ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยแร่ 
ขอ้ 6 ผูใ้ดประสงค์จะขออนุญาตทาํประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคาํขออนุญาตต่อ
อธิบดีกรมป่าไม ้โดยตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการขออนุญาตใหช้ดัเจน พร้อมดว้ย
เอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบคาํขอ 
ข้อ 13 (4) การอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีเพื่อการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพ้ืนท่ี
ประทานบตัรใหมี้ความกวา้งของเขตทางไดไ้ม่เกินแปดเมตร และตอ้งสร้างทางกบั
บาํรุงรักษาทางตามมาตรการท่ีกรมป่าไมก้าํหนดและมีกาํหนดระยะเวลาคราวละ
ไม่เกินสิบปี จึงขอเรียนช้ีแจง ขอ้กฎหมายมาเพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ใชป้ระกอบการ
พิจารณา 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน คุณประกอบ กไ็ดช้ี้แจงรายละเอียดในขอ้กฎหมายเก่ียวกบั 
การอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการสร้างทางขนแร่ออกจากพื้นท่ีประทานบตัร ให้กบั
ทุกท่านไดท้ราบแลว้ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซกัถามอะไรบา้ง เชิญได้
เลย 

ประธานสภาฯ  อยากจะสอบถามวา่ เป็นการขออนุญาตของประทานบตัรเดิมหรือไม่ 
นายประกอบ  ทองเส็ม ท่านประธานสภาฯ ผูป้ระกอบการ หจก.ศรีพธุศิลาทอง อยูใ่นระหวา่งยืน่คาํขอ 
(เจา้หนา้ท่ีป่าไมอ้าวโุส) ประทานบตัรฉบบัใหม่อยู ่แต่หินท่ีมีอยูเ่ป็นหินเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํ 

หินลงมา ซ่ึงการใช้พื้นท่ีเพื่อการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพ้ืนท่ีประทานบตัร 
จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ และผู ้ประสงค์จะขออนุญาตทํา
ประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคาํขอต่ออธิบดีกรมป่าไม ้และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมป่าไมก่้อน ส่วนสภาฯ จะเห็นชอบหรือมีความเห็นเป็นอย่างไร ก็เป็น
เร่ืองของสภาฯ ท่ีจะตอ้งพิจารณาเพ่ือ หจก.ศรีพุธศิลาทอง จะได้นําเป็นเอกสาร
ประกอบการยืน่คาํขออนุญาตต่อไป 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ มีอะไรจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบา้งหรือไม่ หากไม่มี 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบการขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีป่าไม้
เพื่อเป็นเสน้ทางขนหินตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 ของ  
หจก.ศรีพธุศิลาทอง โปรดยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   จาํนวน  -  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จาํนวน  12  เสียง 

งดออกเสียง จาํนวน  -  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  สาํหรับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีท่านสมาชิกฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเร่ืองอะไร 

เชิญไดเ้ลยครับ 
นายวาณิชย ์แซ่ล่ิม กระผมมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบอยู ่2 เร่ือง 
ปลดั อบต.เขาขาว 1. เร่ืองกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 5 ฉบบั (รวมถึง พ.ร.บ. 

สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราช 
กิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2562 โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป โดยสาระสาํคญัของ พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าว 
ไดมี้การแกไ้ขหลายอยา่ง เช่น จาํนวนสมาชิกสภา อบต. หมู่บา้นละ 1 คน เขต 
หมู่บา้นเป็นเขตเลือกตั้ง ,คุณสมบติันายก อบต. ตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 35 ปี นบัถึงวนั 
เลือกตั้ง, นายก อบต.มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  แต่จะ
ดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระไม่ได ้สาํหรับรายละเอียดทั้งหมดท่านสมาชิกฯ  
ทุกท่านสามารถขอสาํเนาจากผมได ้ 
2. การดาํเนินโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2562  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาวไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมาจากกรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อดาํเนินการโครงการดงักล่าว จะเร่งดาํเนินการฉีดวคัซีน 
ใหก้บัสุนขัและแมวทั้งท่ีมีเจา้ของและไม่มีเจา้ของใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเดือน 
มิถุนายน 2562 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้หรือมีเร่ืองจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่ 
มีกระผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ในวนัน้ี        

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


